

# สปท.ชดกกต.ต่อรอง

## โดดอ้อม9รมต.โดนสอบ สมชัยโต้ไม่ได้เอาคืน สนช.เซตซีโร่วันนี้

**โพสต์ทูเดย์ - สปท.เช็สอบ 9 รัฐมนตรี  
ถือหุ้นขาดคุณสมบัติของ กกต.ทำเพื่อ  
ต่อรองการเซตซีโร่**

พล.อ.นคร สุขประเสริฐ สมาชิกสภา  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิด  
เผยว่า การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) ได้ตรวจสอบการถือหุ้นของ 9  
รัฐมนตรี ซึ่งอาจทำให้ขัดต่อคุณสมบัตินั้น  
มีเลศนัยแอบแฝงหรือไม่ ทำไม กกต.จึง  
ไม่ตรวจสอบพวกเดียวกัน โดยที่ผู้ตรวจ  
การแผ่นดินส่งเรื่องมาให้ กกต.นานแล้ว

“ดูเหมือนว่า กกต.หยิบเรื่องการ  
ตรวจสอบ 9 รัฐมนตรี มาเพื่อต่อรอง  
การเซตซีโร่ ที่จะรู้ผลในการประชุม สนช.  
วันที่ 9 มิ.ย.นี้ แต่เรื่องในหน่วยงานของ  
ตนกลับซุกไว้ก่อน” พล.อ.นคร กล่าว

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.  
กล่าวว่า เรื่องการตรวจสอบ 9 รัฐมนตรี  
เป็นหน้าที่ของ กกต. เพราะรัฐธรรมนูญ  
บอกไว้ว่ามีเรื่อง กรณี สส. สว. หรือ  
รัฐมนตรี ที่ขาดคุณสมบัติ กกต.ก็ต้อง  
เป็นฝ่ายพิจารณา แล้วส่งเรื่องให้กับ  
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสิน

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง  
ที่ฝ่ายกฎหมายและพนักงานสอบสวนเป็น  
ผู้พิจารณา และอีกประเด็นรัฐมนตรี 9  
คน มาตามคุณสมบัติภายใต้รัฐธรรมนูญ  
ชุดเก่า และทำไมจะต้องเดือดร้อนด้วย

“กกต.ก็เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์  
เท่านั้น ซึ่งต้องดูตามข้อเท็จจริง ไม่มี  
ใครมีอคติต่อใคร และไม่มีใครเอาคืน  
ด้วย” นายสมชัย กล่าว

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง  
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
กล่าวว่า ในวันที่ 9 มิ.ย.ที่ประชุม สนช.  
จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้  
สมาชิก สนช.ยังมีความเห็นไม่เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน แต่แนวโน้มเป็นไป  
ตามแนวทางเซตซีโร่

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเซตซีโร่เป็นการไม่  
ให้โอกาสคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ  
มีประสบการณ์ได้ทำงานต่อ และน่าเป็น  
ห่วงว่าพอ กกต.ชุดใหม่ซึ่งมาจากแม่น้ำ  
5 สาย ถ้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วเกิดมี  
พรรคการเมืองที่อิงอยู่กับแม่น้ำ 5 สาย  
อีก ตรงนี้จะกลายเป็นประเด็นทางการเมือง  
ขึ้นมา ซึ่งต้องระมัดระวังอย่าให้  
กลายเป็นความวุ่นวายแล้วกัน

วันเดียวกัน กรุงเทพฯโพลล์ ได้เปิด  
เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน  
เรื่อง “เซตซีโร่ กกต.การเลือกตั้งจะเป็น  
อย่างไร” ซึ่งปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่  
47.3% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเพราะน่าจะ  
ผลระหว่าง กกต.ชุดเก่า ที่มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วน กับ กกต.ชุดใหม่ เพื่อจะได้  
สานงานต่อได้เลย ขณะที่ 44.6% ระบุว่า  
เห็นด้วย เพราะจะได้มีที่มาเหมือน  
กันทั้งหมด ส่วนถ้าเซตซีโร่ กกต.แล้ว  
จะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใสหรือไม่นั้น  
พบว่า ส่วนใหญ่ 57.0% เชื่อมั่นค่อนข้าง  
น้อยถึงน้อยที่สุดและ 35.3% เชื่อมั่น ■